

เอกสารแนบหมายเลข ๒.๒๙
มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

ข้อที่ ๒๙ มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ประกอบการ หรือหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้

๑. มีการประสานความร่วมมือกับ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ กองปฏิบัติการดับเพลิงและ กู้ภัย ๕ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครในการฝึกซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร





๒. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร จึงได้จ้างบริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชน บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



๓. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ บ.ม.จ. บางจากคอร์ปอเรชั่น ในเรื่อง การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันท์เปี้ย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางอริยา ธีญญพิช ผู้ช่วยคณบดี นางณัฐวรีย์ วรคุณพิเศษ เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่งาน บริหารจัดการ และงานต่าง ๆ ที่เป็นแกนนำในการประหยัดพลังงาน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บ.ม.จ. บางจากคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยมีคุณฉนิทรา อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและมาตรฐานองค์กร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การทำ Workshop การคัดแยกขยะ การนำขมิ้ววิธีการย่อยสลายเศษอาหาร นำชมแปลงสวนต้นไม้ที่ ใช้ปุ๋ยจากการหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร การพูดคุยตอบคำถามต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งได้รับประโยชน์จากการไป ศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ





๔. กิจกรรมการอบรมการมีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพกับผู้ปกครอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนา นักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดการอบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ปกครองการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิต มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ปกครองการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่ต้องเผชิญกับความกดดัน และความเครียดจากการเรียน การสอบ และการปรับตัวในสังคมใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีการสร้างระบบ กลไกเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตของอาจารย์ต่อนักศึกษา แต่ทั้งนี้ ครอบครัวยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแล เฝ้าระวังพฤติกรรมและอารมณ์ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้สามารถรับรู้ปัญหาได้เร็วและให้การสนับสนุนได้อย่างทันที่ ดังนั้นงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา และภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ได้ร่วมกันจัด “กิจกรรมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ปกครองการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิต” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิตให้กับผู้ปกครอง 2) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถสังเกตและประเมินสุขภาพจิตของบุตรหลานได้ 3) เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลและช่วยเหลือบุตรหลานที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 4) เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือที่ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากรจาก ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมได้มีการให้โอกาสผู้ปกครองได้ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของตนเองด้วย

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สามารถสรุปประโยชน์และความสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

นักศึกษา : นักศึกษาได้รับการดูแลและมีความสบายใจมากขึ้นในการที่จะบอกเล่าถึงปัญหาของตนเองให้กับผู้ปกครองได้รับฟัง นักศึกษาจะรู้สึกว่าคุณเองมีที่พึ่งทางจิตใจ และมีผู้รับฟังปัญหา เมื่อผู้ปกครองมีความเข้าใจปัญหาของนักศึกษา

ผู้ปกครอง : ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญและมีความเข้าใจด้านสุขภาพจิต สามารถประเมิน สังเกตอาการและสามารถรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตของบุตร หลาน ในความดูแลได้ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาระหว่างผู้ปกครองและงานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานพัฒนานักศึกษา : งานพัฒนานักศึกษาได้รับทราบปัญหาของนักศึกษา เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลนักศึกษา ปัญหาของนักศึกษาได้รับการส่งต่อให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำวิชาเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ